

## ปลุกพลังความดี...เปลี่ยนประเทศ หนังสือ...มองผ่านสายตาเยาวชน

**พ**ลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกคือพลังแห่งความดี ที่สามารถทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆ ในโลกได้ แม้อาจดูเป็นเรื่องใหญ่เกินกว่าลำพังคนคนหนึ่งจะทำได้ แต่หากลงมือทำด้วยจิตใจด้วยจิตอาสาแห่งการให้ ก็เป็นดังพลังที่กล้าแกร่งเข้มแข็ง และเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมเสมอ

เป็นเวลากว่า 3 เดือน สำหรับการเฟ้นหาคนรุ่นใหม่ที่มี "จิตสาธารณะ" เต็มเปี่ยม กับโครงการ **เยาวชนไทยสายพันธุ์ใหม่ Gen A (Generation Active)** ในโครงการทูตความดีแห่งประเทศไทย 2557 ปี 3 แนวคิด **Gen A "รวมพลังคนรุ่นใหม่หัวใจอาสา"** ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการรณรงค์ขับเคลื่อนการสร้างพลเมืองเพื่อประเทศไทยที่น่าอยู่ที่สุด ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ได้มีการประกาศผลรางวัลชนะเลิศ โครงการทูตความดีแห่งประเทศไทย 2557 ปี 3 โดยมีพลอากาศเอกชลิต พุกผาสุก องคมนตรี มอบรางวัลชนะเลิศและให้โอวาท

นางสุภาวดี ภิระพานิช ที่ปรึกษาด้านภาคีสัมพันธ์สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า โครงการ **เยาวชนไทยสายพันธุ์ใหม่ Gen A** มีวัตถุประสงค์เพื่อปลุกพลังและค้นหาเยาวชนต้นแบบ ผู้มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มีความกล้าที่จะลงมือกระทำความดี เป็นพลเมืองที่มีจิตสาธารณะ (Active Citizen) รู้จักรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมในการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม โดยมีเยาวชนเข้าร่วมโครงการกว่า 500 ทีม จากหลายสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ

ด้วยเชื่อมั่นว่า โครงการดังกล่าวจะมีส่วนช่วยปลุกจิตสำนึก พร้อมทั้งกระตุ้นเด็กและเยาวชนให้เกิดความกล้าที่จะลุกขึ้นมาทำสิ่งดีๆ เพื่อชุมชนของตนเอง อันจะเป็นรากฐานที่สำคัญในการพัฒนาประเทศไทยให้ก้าวสู่การเป็นสังคมพลเมืองตื่นรู้ (Active Citizen) ที่พลเมืองทุกคนมีความรู้รับผิดชอบในหน้าที่ของตน และสำนึกสาธารณะเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม เป็นดังแรงกระเพื่อมให้คนในสังคมดำเนินตามทำความดีร่วมกัน จะทำให้ประเทศไทย



สุภาวดี ภิระพานิช



ดนัย จันทรเจ้าฉาย

เป็นสถานที่ที่น่าอยู่อย่างยั่งยืนและมีความสุข

นายดนัย จันทรเจ้าฉาย ประธานมูลนิธิธรรมดี กล่าวว่า ปีนี้เป็นปีที่ 3 ของโครงการทูตความดีแห่งประเทศไทย ภายใต้โจทย์หลัก "พลังจิตอาสาเปลี่ยนแปลงประเทศ" เยาวชนคน Gen A ที่ผ่านการคัดเลือกมาจนถึงรอบชิงชนะเลิศทั้ง 12 ทีม จาก 33 ทีมในรอบแรก ได้แสดงพลังความคิดสร้างสรรค์ที่น่าสนใจ ผ่านรูปแบบโครงการจิตอาสาที่มีเอกลักษณ์เป็นของตนเอง ซึ่งได้ผ่านการฝึกอบรมในหลักสูตรพิเศษของบ้านความดีรวมเป็นเวลา 3 วัน และใช้เวลา 2 เดือนที่ผ่านมาในการลงพื้นที่จริงเพื่อดำเนินโครงการจิตอาสาของต้นให้สำเร็จ ลุล่วง ก่อนนำผลลัพท์ที่ได้มานำเสนอต่อคณะกรรมการตัดสินผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งทุกทีมต่างก็ได้รับประสบการณ์ทำงานที่ล้ำค่าที่หาไม่ได้ในห้องเรียน

แต่จะมีเพียง 1 ทีมได้รับรางวัลชนะเลิศ และทั้ง 12 ทีมต้องทำภารกิจดำเนินโครงการต่อไปอีก 1 ปี และต้องเป็นพี่เลี้ยงให้กับปีที่ 4 ต่อไป โดยหลักสำคัญที่กรรมการคัดเลือกทีมชนะในวันนี้ก็คือ เราต้องการเห็น

โครงการที่จะเป็นจุดพลิกในการเปลี่ยนแปลงประเทศไทย ในการเป็นแรงบันดาลใจและเป็นการทำซ้ำได้ในจุดอื่น ในจังหวัดอื่น ในภาคอื่น และสามารถขึ้นมาเป็นระดับประเทศได้ พลังจิตอาสาเป็นสิ่งที่สังคมกำลังต้องการอย่างยิ่ง และไม่ใช่งานที่ของคนใดคนหนึ่ง แต่เป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนที่จะร่วมแรงร่วมใจทำกันขึ้นมา

สำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในปี 2557

ได้แก่ โครงการหนังสือจิตอาสาพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (วิทยาเขตรังสิต) รองอันดับ 1 โครงการสืบบรรพ "सान" ภูมิปัญญาวัฒนธรรม โรงเรียนบ้านดงยาง จ.อุบลราชธานี รองอันดับ 2 โครงการ WE GEN WE SHARED มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จ.มหาสารคาม

รางวัลชมเชย 5 รางวัล ได้แก่ 1.โครงการปัญญาธรรม เชื่อมสัมพันธ์บ้าน วัด โรงเรียน มหาวิทยาลัยนครสวรรค์ จ.พิษณุโลก 2.โครงการ Melody of Hearts มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ กรุงเทพฯ 3.โครงการ TAXI NEW GEN มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต 4.โครงการรักษ์แผ่นดิน หัวใจอาสา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร จ.สกลนคร 5.โครงการนักสืบธรรมชาติ สร้างสรรค์นวัตกรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

รางวัล Gen A Spirit 4 รางวัล ได้แก่ 1.โครงการสื่อสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ พัฒนาจากคนที่มีหัวใจพิเศษ บุรณาการสืบสานภูมิปัญญาในท้องถิ่น วิทยาลัยชุมชนแพร่ จ.แพร่ 2.โครงการเข้าใจ เข้าถึง พัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จ.ยะลา 3.โครงการเรียนรู้คุณธรรม สู่ศตวรรษที่ 21 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช 4.โครงการนิทานสานฝันสู่ชายแดนใต้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา จ.สงขลา

ทั้งนี้ ทีมชนะเลิศสุดยอดโครงการจิตอาสาต้นแบบ ประจำปี 2557 จะได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมทุนการศึกษา 100,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และอันดับ 2 ได้รับถ้วยรางวัลโครงการฯ พร้อมทุนการศึกษา 50,000 บาท และ 30,000 บาท รางวัลชมเชย 5 รางวัล รับโล่รางวัลโครงการฯ พร้อมทุนการศึกษาทีมละ 10,000 บาท รางวัล Gen A Spirit 4 รางวัล รับมอบใบประกาศเกียรติคุณ